

UBND TỈNH KIÊN GIANG
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~1273~~/SNNPTNT-VP

Kiên Giang, ngày 11 tháng 8 năm 2021

V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Công điện số 1068/CD-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Kính gửi:

- Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Sở;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1210/UBND-KGVX ngày 10/8/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Công điện số 1068/CD-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Trên cơ sở thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn nêu trên và đề chủ động, quyết liệt mạnh mẽ hơn nữa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Sở và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện các nội dung, cụ thể như sau:

1. Triển khai thực hiện nghiêm Công văn số 1210/UBND-KGVX ngày 10/8/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Công điện số 1068/CD-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ (*đính kèm văn bản*).

2. Tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh tại Công điện số 1068/CD-TTg ngày 05/8/2021, Công văn số 1070/TTg-KGVX ngày 05/8/2021, Công điện số 1063/CD-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 08-CT/TU ngày 01/8/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Công văn số 1163/UBND-KGVX ngày 03/8/2021. Trong đó, cần lưu ý tập trung một số nhiệm vụ cấp bách sau:

Phải thực hiện nghiêm, thực chất, hiệu quả, chắc chắn và chặt chẽ hơn nữa việc giãn cách xã hội **theo đúng nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, kiên quyết yêu cầu người dân “ai ở đâu thì ở đó”** để thực hiện triệt để việc giãn cách, cách ly theo quy định thuộc địa bàn quản lý; tuyệt đối không để lơ là, chủ quan mất cảnh giác. Tiếp tục tăng cường huy động, kêu gọi mọi người dân chia sẻ, thông cảm những khó khăn trong phòng, chống dịch và tích cực hơn nữa hưởng ứng, tham gia phòng, chống dịch vì sức khỏe của chính mình, vì cộng đồng và vì sự phát triển của tỉnh nhà, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, công nhân phải gương mẫu đi

đầu trong công tác phòng, chống dịch; tiếp tục huy động mọi nguồn lực hợp pháp của xã hội cho phòng, chống dịch bệnh.

Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch,... đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh ban hành. Kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc ngành, lĩnh vực hoặc cơ quan, đơn vị quản lý nhằm bảo đảm ổn định đời sống, an ninh, an toàn cho người dân, bảo đảm các điều kiện để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, đồng thời bảo đảm các yêu cầu an toàn phòng, chống dịch, kịp thời báo cáo và đề xuất cho Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, quyết định trong trường hợp vượt thẩm quyền.

Tiếp tục đẩy mạnh và phát huy vai trò kiểm tra, giám sát trong thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội và phòng, chống dịch... Động viên, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân làm tốt và nhân rộng các mô hình, cách làm tốt, hiệu quả trong phòng, chống dịch. Nhắc nhở, phê bình, kiểm điểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và các thành viên trong gia đình không chấp hành nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội và phòng, chống dịch theo quy định.

Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Sở và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thuộc kiểm tra, rà soát thực hiện nghiêm việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan chỉ để thực hiện xử lý công việc liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh và xử lý tài liệu mật, giảm số lượng người tập trung làm việc tại cơ quan.

Yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Sở và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung của Công văn này; thường xuyên đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT nếu để xảy ra các trường hợp vi phạm thuộc lĩnh vực của Phòng, đơn vị phụ trách, quản lý. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các Phòng, đơn vị báo cáo và có ý kiến đề xuất cho Sở Nông nghiệp và PTNT để xem xét, xử lý kịp thời. *vd*

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ Sở NN&PTNT;
- LĐVP;
- Website Sở;
- Lưu: VT, nthlien.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Dũng